

THÔNG BÁO TIN MỪNG # 323 - Website ChiaseLoiChua.com - P/T ĐỒ NH NGUYỄN

(Tờ bài này # 323 trở về bài 001 đã đăng trên Đài Saigon TV Houston .TX để Thông báo Tin Mừng. Nhờ ng t sau đó Đài này ngừng hoạt động khoảng 4 năm nay: 2018? Nên không tôi phải ngừng, không viết thêm nữa. (Đ. t Đ. nh Nguyễn))

TIN MỪNG VỀ BÀI TIẾC LỜI CHÚA: MAC-CÔ 3, 31-35

GIA ĐÌNH ĐỒ C QUI TỒ : "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi." (Mc 3, 34)

***BỐN VÀ TÔI CÙNG ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:** Trong Tin Mừng hôm nay, thánh s Mác-cô cho ta thấy hai hình ảnh gia đình của Đc Giê-su. Một gia đình đang "đang ngoài, cho gọi Ngồi ra," và một gia đình "đang ngồi chung quanh Ngồi," chăm chú nghe và đi theo Ngồi.

- Đám đông y đc qui tụ xung quanh Thầy Giê-su, t o nên đi gia đình mẹ của Ngồi. Gia đình này không đc hình thành từ mối quan hệ huyết thống, nhưng là hoa quả mùa của Giáo Hội, thu hoạch từ công đoàn đc qui tụ để đc tin vào Thầy Giê-su. Họ là những nhà thân thiết với Thầy Giê-su, vì thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Khi thi hành thánh ý Chúa, ta trở nên ngồi hàng với Chúa Ki-tô.

***Mối b n CHIA SỒ :** - Hội Thánh, giáo phận, giáo xứ, giáo họ của b n là gia đình đc tin đc qui tụ bên nhau và bên Chúa. Th t h nh phúc và an bình khi đc chia s v i nhau L i H ng s ng và Thánh Th ; cùng công tác v i v m c t và m i ng i trong việc xây dựng x đ o, loan báo Tin Mừng. Hãy là những người anh, người chị trong gia đình đc tin này, lan tỏa sự đi p yêu thương cho nhau và những người sống quanh b n!

ĐTC Phanxico trong bài giảng Chúa nhật 3 : CHÚA NHẬT LỜI CHÚA, NGÀY KHUYẾN:

1/ CHÚNG TA HÃY GIÀNH CHỖ TRONG ĐỜI CHO LỜI CHÚA, MỖI NGÀY HÃY ĐỌC 1, 2 CÂU KINH THÁNH MÌNH ĐỌC ĐÁNH ĐERING NHƯ TĐ SỢNG VÀ CHIA SẺ ...

2/ HÃY NHỜ MỘT PHÚC ÂM RA TRÊN BÀN CÀ MÌNH, TRONG TÚI CÀ MÌNH, ĐỌC KINH THÁNH TRÊN ĐIÊN THOẠI CÀ MÌNH VÀ ĐỂ LỜI CHÚA TÁC ĐERING CHÚNG TA.

- Hiện tại bạn đã thực hành những điều trên chưa? Tôi có đức Lời Chúa riêng cho mình, các Nhóm, hay Công đoàn, Giáo xứ của mình chưa?

***BẠN VÀ TÔI CÙNG SỢNG LỜI CHÚA: NHỜ ĐỨC CHÚA TÔI QUYẾT TÂM MỘT SÁCH KINH THÁNH ĐỂ TRÊN BÀN MỖI NGÀY, ĐỂ ĐỌC VÀ LỢNG NGHE CHÚA MUỐN TÔI LÀM GÌ.**

***CỦNG NGUYỄN VÀ SỢNG CỦNG NGUYỄN: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con đức tin là GỌI LÀ MỘT VÀ VÀ ANH EM CHÚA, KHI CON NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA. NHỜ THÁNH THẦN THỨC ĐỨC Y, con LUÔN ĐỌC VÀ NGHE LỜI CHÚA MỖI NGÀY CHO BẠN THÂN VÀ GIA ĐÌNH. Amen.**

Đức tin Đức nh Nguyễn = Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sợng và chia sẻ Lời Chúa/

Â